

CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO

Số: 18/2019/CV-CBTT

V/v Công bố thông tin

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

An Giang, ngày 26 tháng 04 năm 2019



**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

**Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO**

Mã chứng khoán: ATA

Trụ sở chính: 99 Hùng Vương, KCN Mỹ Quý, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Điện thoại: 02963 601 255

Fax: 02963 931797

Người thực hiện công bố thông tin: Vương Kim Quyên

Địa chỉ: 99 Hùng Vương, KCN Mỹ Quý, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 02963 601 255

Fax: 02963 931797

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin giải trình về việc kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến trên báo cáo tài chính năm 2018.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Tài liệu đính kèm**

-Công văn : 14/CV-NTA.19

**Người thực hiện công bố thông tin**

**Vương Kim Quyên**

**CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO**

**Số : 14/CV-NTA.19**

V/v: Giải trình báo cáo tài chính  
năm 2018

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Long Xuyên , ngày 26 tháng 04 năm 2019*

**Kính gửi : - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.  
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội.**

Công ty Cổ Phần NTACO ( Mã chứng khoán : ATA). Trụ sở tại : 99 Hùng Vương , KCN Mỹ Quý , TP Long Xuyên , Tỉnh An Giang. Xin được báo cáo giải trình đến quý Ủy Ban chứng khoán nhà nước và sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, về việc báo cáo tài chính năm 2018 do công ty TNHH Kiểm Toán Và Thẩm Định Giá Việt Nam từ chối đưa ra ý kiến với 3 lý do sau:

- Chưa thu thập được thỏa thuận cho phép gia hạn các khoản vay và các khoản nợ của một số hợp đồng vay ngắn hạn đã quá hạn thanh toán
- Giả định hoạt động liên tục khi không đánh giá được các vụ kiện tại tòa án công ty có bị ngừng hoạt động do nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý.
- Chưa đủ bằng chứng và cơ sở ước tính các khoản lãi vay để ghi nhận tình hình tài chính và kết quả hoạt động của công ty.

Công ty Cổ Phần NTACO xin được giải trình như sau:

Các khoản vay ghi nợ của Công Ty Cổ Phần NTACO tại các ngân hàng đã được ghi nhận từ trước năm 2015 và không được Ban Giám Đốc cũ cùng với ngân hàng bàn giao nợ cho Ban Giám Đốc mới tiếp quản từ tháng 11/2015 đến nay.

Sau khi nghiên cứu hồ sơ và tính pháp lý khi thực hiện vay nợ tại các ngân hàng, ban giám đốc đương nhiệm không ghi nhận được các khoản nợ gốc và lãi thực tế tại các ngân hàng lý do là vì các kế ước vay nợ đã được thực hiện đảo nợ để lấy tiền hợp đồng tín dụng sau hoàn trả nợ gốc và lãi cho hợp đồng tín dụng trước. Dẫn đến phát sinh ghi nợ sau này không xác định được số tiền thực nợ gốc đã vay, chính vì vậy Hội Đồng Quản Trị Và Ban Giám Đốc mới không thống nhất đối với các ngân hàng về số tiền còn nợ gốc và số tiền lãi phát sinh, vì lẽ đó các ngân hàng mới khiếu kiện tại tòa án Tỉnh Long Xuyên và hiện nay các vụ kiện này đang được tòa án xem xét xử lý theo pháp luật.

Chính vì vậy, Công Ty Cổ Phần NTACO không ghi nhận được số tiền về các khoản lãi vay còn nợ tại các ngân hàng để ghi nhận, đồng thời các khoản vay nợ tại các ngân hàng đang được khiếu kiện tại tòa án nên giữa công ty và các ngân hàng không còn có sự thỏa thuận tín dụng trong việc gia hạn các khoản vay của các hợp đồng tín dụng đã quá hạn thanh toán. Đây là yêu cầu của công ty kiểm toán cần và đủ, nhưng lại không phù hợp với các trình tự tín dụng và hoạt động



theo luật dân sự. Vì lẽ đó, Công ty Cổ Phần NTACO không thể có phương pháp thu thập tài liệu nào để đáp ứng được các yêu cầu của công ty kiểm toán.

Còn việc công ty kiểm toán và thẩm định giá việt nam giả định tính hoạt động liên tục của công ty khi không đánh giá được các vụ kiện tại tòa án có liên quan đến trách nhiệm và nghĩa vụ pháp lý của doanh nghiệp, thì đây chỉ là giả định cảm tính không đủ căn cứ để có kết luận từ chối đưa ra ý kiến.

Nay Công Ty Cổ Phần NTACO xin báo cáo gửi đến quý Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước Và Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội và rất mong quý cơ quan xem xét giúp đỡ doanh nghiệp.

Trân trọng báo cáo.

Nơi Nhận:

- Như trên
- lưu VP cty



**NGUYỄN THANH SƠN**

